



Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

❖ **Phan Công Nam***



Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương được thành lập theo Quyết định số 48-QĐ/TW, ngày 11/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X. Từ khi thành lập Đảng bộ đến nay, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp trong Đảng bộ triển khai thực hiện nhiệm vụ, công tác kiểm tra, giám sát đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ Khối trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Đảng ủy Khối đã ban hành các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo về công tác kiểm tra của Đảng, triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối, qua đó nhận

thực của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát có chuyển biến tích cực. Các cấp ủy đảng đã phân công người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu phụ trách công tác kiểm tra, giám sát; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định và hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật; ban hành và rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng thuộc thẩm quyền, đồng thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và đơn đốc, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra các cấp và thực hiện nền nếp việc giao ban quý, sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra của Đảng. Các đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối đã phân công cán bộ, đảng viên tham gia cơ quan UBKT, trong đó nhiều đơn vị (kể cả đảng ủy cơ sở

được thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở) đã bố trí được cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra.

Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm của cấp ủy, UBKT được xây dựng, tổ chức thực hiện có sự phối hợp với hoạt động, công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và của doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Nội dung kiểm tra, giám sát chú trọng vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế của Đảng; về công tác tổ chức cán bộ, thực hiện nhiệm vụ chính trị, cơ cấu lại, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; về thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII của Đảng về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong

* Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương



nội bộ và thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm...

Qua 15 năm xây dựng và phát triển (2007-2022), thực hiện phương châm “giám sát mở rộng”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối đã giám sát chuyên đề đối với 22.986 lượt tổ chức đảng và 122.604 lượt đảng viên; kiểm tra 18.781 lượt tổ chức đảng và 101.464 lượt đảng viên (trong đó, có 41.172 lượt cấp ủy viên các cấp). Cùng với đó, UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 152 tổ chức đảng và 859 đảng viên (trong đó có 239 cấp ủy viên các cấp); kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và kiểm tra tài chính đảng đối với 28.733 lượt tổ chức đảng cấp dưới. Cấp ủy, UBKT các cấp đã giải quyết tố cáo đối với 20 tổ chức đảng và 325 đảng viên, giải quyết khiếu nại kỷ luật đối với 22 đảng viên; thi hành kỷ luật 48 tổ chức đảng cấp dưới và 3.122 đảng viên (trong đó có 643 cấp ủy viên các cấp). Việc giải quyết tố cáo, khiếu nại được các cấp ủy, UBKT quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm, đúng quy định, hạn chế được tình trạng đơn thư kéo dài, nổi cộm. Việc xem xét trách nhiệm, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm được thực hiện bảo đảm phương

hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền, đồng bộ giữa kỷ luật về Đảng với kỷ luật về hành chính, đoàn thể..., nên thời gian qua không có khiếu nại của tổ chức đảng và ít có khiếu nại kỷ luật của đảng viên. Mặc dù chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Khối thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực, nhưng chưa đồng đều, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát chưa cao, có nơi, có thời điểm còn nể nang, né tránh, thiếu chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Việc tự kiểm tra phát hiện khuyết điểm, vi phạm trong nội bộ còn là khâu yếu; còn có khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên chậm được phát hiện, chậm xử lý hoặc xử lý không đồng bộ, kéo dài. Nguyên nhân chủ yếu là, còn một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra Đảng; còn có cấp ủy viên, ủy viên UBKT kiêm chức chưa thực sự dành thời gian cho công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; một số cán bộ kiểm tra có trình độ, năng lực, bản lĩnh, kinh nghiệm và phương pháp công tác chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; một số cơ

quan hợp nhất có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc công tác kiểm tra Đảng trong doanh nghiệp nhà nước hoạt động chưa hiệu quả.

Trên cơ sở đánh giá, tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác kiểm tra Đảng 15 năm qua, nhất là kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 06/12/2013 của Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”, tại Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã thông qua Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 03/3/2022 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”. Nghị quyết tiếp tục cụ thể hóa những quan điểm chỉ đạo của Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Để đạt được mục tiêu “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đề ra, trong giai đoạn tới, cấp ủy, tổ chức đảng và

UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, đối với cấp ủy, rà soát, bổ sung quy chế làm việc trong đó quy định đồng chí đứng đầu cấp ủy chịu trách nhiệm về công tác kiểm tra, đồng chí trong thường trực cấp ủy phụ trách công tác kiểm tra đảng.

Phân công các đồng chí cấp ủy viên thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng cấp dưới và lĩnh vực, địa bàn; định kỳ báo cáo kết quả giám sát bằng văn bản với cấp ủy.

Chỉ đạo, đôn đốc việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT và các ban tham mưu, giúp việc cấp ủy cùng với việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, kiểm soát của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.

Quan tâm chuẩn bị nhân sự và kịp thời bổ sung, kiện toàn UBKT của cấp mình theo quy định. Thường xuyên quan tâm về tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, về đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và thực hiện chế độ, chính sách, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan tham mưu, giúp việc công tác kiểm tra Đảng.

Thứ hai, đối với UBKT, chủ trì phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc

cấp ủy tham mưu cấp ủy cấp mình xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm; chủ động tham mưu cấp ủy trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Điều 30, Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ cấp ủy giao.

Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng, trong đó: i) Phấn đấu mỗi năm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ít nhất một tổ chức đảng (có thể kiểm tra cách cấp) và một đảng viên; ii) Tăng cường kiểm tra cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, kiểm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới và của cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp, bảo đảm trong một nhiệm kỳ kiểm tra được hết các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT cấp dưới; iii) Tăng số lượng giám sát chuyên đề đối với cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý.

Phân công, đôn đốc ủy viên ủy ban, cán bộ cơ quan tham mưu, giúp việc công tác kiểm tra Đảng thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên và thực hiện báo cáo kết quả giám sát bằng văn bản với UBKT theo quy định. Phân công nhiệm vụ cụ thể

cho cán bộ cơ quan tham mưu, giúp việc công tác kiểm tra Đảng về tham mưu và thực hiện công tác kiểm tra Đảng.

Chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy về công tác nhân sự, bổ sung, kiện toàn UBKT theo quy định; về tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm; về đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và thực hiện chế độ, chính sách. Tham mưu, đề xuất cấp ủy trong việc phối hợp với cấp ủy địa phương nơi có tổ chức đảng trực thuộc đóng trên địa bàn về công tác kiểm tra, giám sát theo Quyết định số 61-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư.

Thứ ba, đối với các ban tham mưu, giúp việc cấp ủy, phối hợp với UBKT tham mưu cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm.

Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm của ban đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách và những nội dung được cấp ủy giao.

Thứ tư, đối với đảng ủy bộ phận, chi bộ, rà soát, thực hiện việc phân công người phụ trách công tác kiểm tra đảng, đồng thời lựa chọn, phân công nhiệm vụ một số đảng viên giúp thực hiện công tác kiểm tra Đảng. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm. □